

Số: *196*/TB-UBND

Tam Đường, ngày 20 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2020

Ngày 20/4/2020, đồng chí Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2020 bằng hình thức họp trực tuyến. Dự phiên họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung trình tại phiên họp, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy và các ý kiến tham gia của các đồng chí dự phiên họp, đồng chí Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4/2010 trong điều kiện:

- Tình hình khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp bất thường (gió lốc, mưa đá, có những trận mưa lớn kèm gió mạnh) gây ảnh hưởng thiệt hại đến nhà cửa, cây trồng, sản xuất của người dân.

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới, trong nước, trong đó tỉnh Lai Châu có ca dương tính với Covid-19 làm cho việc phòng, chống Covid-19 thêm căng thẳng, phức tạp. Cùng với đó thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Chính phủ nên nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất mặt hàng không thiết yếu tạm dừng hoạt động; sản xuất đình trệ, đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

- Cả hệ thống chính trị từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã, bản phải tập trung cao độ dồn mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là hoạt động dạy và học theo phương pháp truyền thống bị ảnh hưởng lớn, đã thay đổi phương pháp làm việc, học tập theo hướng ở nhà (từ xa) áp dụng công nghệ thông tin.

II. KẾT QUẢ NỔI BẬT

1. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt: cả hệ thống chính trị, các ban chỉ đạo từ huyện đến xã, tổ phòng chống

dịch Covid-19 các bản, khu dân cư, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Người dân đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng nghiêm túc tuân thủ thực hiện các chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, xã về phòng chống dịch Covid-19; Đặc biệt Chỉ thị số 15, 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội. Nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của dân tộc (lá lành đùm lá rách) đóng góp công sức, vật chất hỗ trợ, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19... Nên đã góp phần khống chế, kiểm soát dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp được tăng cường: các cơ quan chuyên môn phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh trên các loại cây trồng, đặc biệt là chè, lúa đông xuân, ngô đông xuân, ngô xuân hè, cây rau quả... Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển, khử khuẩn, tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm... nên đến nay không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt đã khống chế được dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tái đàn lợn.

3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong công tác dạy và học trên địa bàn huyện đã được quan tâm chú trọng, ngày càng phổ biến, hoàn thiện, phát triển (giúp giảm chi phí, tiếp cận nhanh, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, hiệu quả, năng lực làm việc học tập của mỗi cá nhân).

4. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Lòng tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố. Ý thức chấp hành, tính kỷ luật, tinh thần tự giác, đoàn kết trong cộng đồng dân cư được nâng cao.

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Có cơ quan, đơn vị, xã còn chưa thật sự sâu sát, quyết liệt đôn đốc kiểm tra trong công tác triển khai, thực hiện các văn bản, hướng dẫn, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng chống dịch Covid-19: vẫn còn xảy ra tình trạng người dân, thậm chí cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành nghiêm túc hướng dẫn, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng chống dịch Covid-19 (Như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, còn tụ tập đông người đi thể thao, mở bán các mặt hàng không thiết yếu...) song không bị phát hiện xử lý nghiêm theo quy định, hoặc còn ngại va chạm, nể nang không nhắc nhở, xử lý. Một số thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện, xã chưa chủ động, tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Có xã công an xã chưa thực sự chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực hiện phòng chống Covid-19. Đặc biệt có thành viên Ban Chỉ đạo huyện chưa quan tâm thường xuyên vào mạng Zalo nhóm Ban chỉ đạo để cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, còn có tình trạng không nghiên cứu kỹ để thực hiện.

2. Một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao. Đang có tình trạng “ngủ nghỉ” chưa thực sự trách nhiệm, quan tâm tham mưu xử lý giải quyết công việc; việc nắm bắt thông tin báo cáo thiệt hại sau mưa đá, gió lốc có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, kịp thời.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xác định tình hình dịch Covid-19 còn kéo dài đến khi có vắc xin đặc hiệu phòng chống, vì vậy để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh cần tăng cường quan tâm chú trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn: yêu cầu Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp thiết quan trọng hàng đầu phải tập trung cao độ tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện sâu rộng đến mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn huyện. Trước mắt thực hiện nghiêm túc Công văn số 763/UBND-VX ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Công văn số 411/UBND-TTYT ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, sâu sát, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này, không được chủ quan, sao nhãng, lơ là, thiếu trách nhiệm. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của các tổ phòng chống dịch Covid-19 của bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Vừa qua, Ủy ban ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã xét duyệt, đề nghị tỉnh khen thưởng đột xuất 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, cấp huyện đã quyết định khen thưởng 16 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc, đến nay đã tổ chức trao khen, thưởng cho một số tập thể cá nhân, còn lại đề nghị các xã, cơ quan liên hệ phòng Nội vụ nhận và trao lại cho tập thể, cá nhân theo danh sách.

Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã chủ động, trách nhiệm triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình: tích cực, trách nhiệm trong công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở được phân công phụ trách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Xây dựng kế hoạch chương trình, lịch trình công tác, kiểm tra cụ thể của cá nhân, hàng tuần có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình về đồng chí Trưởng ban chỉ đạo huyện, xã.

Giao đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 41, Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo sự phân công của Ban chỉ đạo huyện.

2. Các cơ quan chuyên môn (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ...): Tăng cường sâu sát, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, công tác quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn theo quy định. Đặc biệt lưu ý chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên diện tích chè, lúa, ngô, đông xuân, ngô xuân hè, mô hình trồng chanh leo, rau hoa quả. Làm tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi (không để tái diễn). Đồng thời khuyến khích hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác tái đàn lợn trên địa bàn.

Triển khai sản xuất vụ mùa đảm bảo tiến độ, mùa vụ, diện tích theo kế hoạch. Triển khai công tác làm đất trồng chè đảm bảo thời vụ, diện tích được giao.

3. Ban chỉ huy ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, xã tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; rà soát bổ sung phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn trong mưa lũ, bố trí lực lượng thường trực, kịp thời thông tin, báo cáo theo quy định. Đặc biệt các xã, thị trấn kiểm tra các địa điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao, nguy hiểm dễ bị lũ lụt... triển khai phương án di chuyển dân cư đến nơi an toàn. Đồng thời có phương án gia cố các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt... có nguy cơ bị sạt lở ảnh hưởng, thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất. Phát quang khai thông các rãnh thoát nước, các đường giao thông nội bản, liên bản, nội đồng trên địa bàn của xã

4. Công tác xây dựng nông thôn mới: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lại hồ sơ các công trình thực hiện từ năm 2019 về trước, bổ sung, cập nhật, sắp xếp hồ sơ đúng, đủ, gọn, phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của các đơn vị. Đồng thời triển khai thực hiện các công trình do xã làm chủ đầu tư năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các xã đã được công nhận nông thôn mới: tăng cường các giải pháp nâng cao các tiêu chí đã được công nhận, đặc biệt lưu ý tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, môi trường, điện sáng nông thôn. Hai xã Khun Há và Thèn Sin triển khai các biện pháp hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo cuối năm 2020 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giao đồng chí Trần Văn Súng - Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện chỉ đạo, đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các nội dung trên.

5. Công tác xây dựng cơ bản, thu ngân sách trên địa bàn:

- Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư mới, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện xây dựng công trình đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng, chất lượng hoàn thành kịp thời giải ngân theo quy định. Các chủ đầu tư đã được giao nhiệm vụ sửa chữa nâng cấp hoàn thiện các công trình phục vụ Đại hội Đảng khẩn trương triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Chi cục thuế khu vực Thành phố Lai Châu – Tam Đường: phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị liên quan trên địa bàn xây dựng phương án, kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế song vẫn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Quan tâm lưu ý việc kiểm tra, hướng dẫn kế toán các đơn vị, chủ tài khoản thực hiện việc quản lý thu chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách, không để xảy ra tình trạng lãng phí, thu chi không đúng quy định, hoàn thiện các chứng từ thanh quyết toán theo quy định đúng thời gian. Trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các kế toán, chủ tài khoản không chấp hành thực hiện nghiêm túc về Luật Ngân sách.

6. Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (Đặc biệt lưu ý việc khai thác cát, sỏi, quặng... trái phép).

7. Về lĩnh vực du lịch:

Giao đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, động viên, hướng dẫn các chủ đầu tư, các điểm du lịch cộng đồng củng cố, chỉnh trang các sản phẩm, cảnh quan đã có, hoàn thiện các hạng mục công trình đang thi công ... Sẵn sàng sau khi hết dịch tiếp tục khai thác hoạt động. Đồng thời rà soát các văn bản xin khảo sát đầu tư của các đơn vị, doanh nghiệp vào địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.

8. Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế tăng cường cập nhật các văn bản hướng dẫn quy định của Trung ương, tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định, kiểm soát tốt không để dịch bệnh bùng, phát lây lan trên địa bàn. Đồng thời rà soát, tăng cường các giải pháp trong phân luồng khám, chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế không để bị nhiễm lây lan chéo dịch Covid-19 trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân của bệnh viện. Song trùng với công tác trên, tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phòng, khám chữa bệnh cho người dân tại gia đình, phòng bệnh dịch mùa hè trên địa bàn.

9. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện: Tiếp tục nghiên cứu thực hiện các biện pháp dạy học cho học sinh tại nhà (trực tuyến, giao bài trực tiếp cho học sinh...) đảm bảo chất lượng dạy và học. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh đến trường khi có thông tin quyết định của tỉnh. Đặc biệt lưu ý chuẩn bị các vật tư, thiết bị y tế, các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh

nhập trường, lưu ý các trường có học sinh bán trú... Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn huy động học sinh đến trường đảm bảo tỷ lệ chuyên cần sau khi có quyết định của tỉnh tiếp tục nhập học tại trường.

10. Lực lượng Công an, Quân sự: Ngoài nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt lưu ý công tác sâu sát nắm bắt thông tin kịp thời tham mưu, xử lý, phát sinh tại cơ sở không để thành điểm nóng phức tạp. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền.

11. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát các chỉ tiêu kế hoạch được giao tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện đảm bảo sát thực, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện điện cho Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn đảm bảo an toàn, đạt kết quả tốt.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2020. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG



Đoàn Việt Hoàng